
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภั ย  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร เป็ นประธานการ ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี)      
 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
 ๒.๑ รับทราบเรื่อง งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 ตามที่ ได้มีการแจ้งงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะเยี่ยมเยือนราษฎรในช่วงวันหยุดราชการ
ต่อเนื่องกัน และงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก 
ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจ าปี โดยจะมีการประชุมชดเชยในวันศุกร์ที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาเฉพาะญัตติที่ค้างการพิจารณาเท่านั้น  

 ๒.๒ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
หากไม่ได้มีการอภิปราย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

  (๓) รบัรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
 

   ๔.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

  นายวีระกร ค าประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการลุ่ มน้ าทั้ งระบบ  คนที่ หนึ่ ง  นายอุบลศักดิ์  บั วหลวงงาม ประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มป่าสัก  และนายศักดา  
คงเพชร กรรมาธิการ น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่ สอง) เป็นพิ เศษ วันศุกร์ที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ที่ประชุมได้ พิจารณาญัตติ  เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง เลย ชี  มูล ป่าสัก  
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง กก อิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง (นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 
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เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง 
เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง ชี มูล สงคราม แม่น้ าล าพะยัง 
และล าน้ าปาว เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง (นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ าในบริเวณแม่น้ าโขง  
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และล าน้ าเสียว ทั้งระบบ (นางผ่องศรี แซ่จึง และนางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ) 
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าลุ่มน้ าเมย กก อิง 
วัง ยม และน่าน (พันต ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง 
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ าบริเวณลุ่มน้ าชีและล า
น้ าสาขาแบบบูรณาการ (นายฉลาด ขามช่วง กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  
และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง เลย ชี  มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง  
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณาการลุ่มแม่น้ าสงครามอย่างเป็นระบบ  
(นายเกษม อุประ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 
และหาแนวทางในการจัดท าโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าในแม่น้ าล าพะยัง ตั้งแต่บริเวณต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงบริเวณอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (นายประเสริฐ บุญเรือง  
เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็บน้ า
ล าเชบายและล าห้ วยโพง (นายธนกร ไชยกุล  เป็ นผู้ เสนอ) ญั ตติ  เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและบูรณาการพื้นที่หนองหาร ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าอูน 
และลุ่มน้ าสงคราม จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง 
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  
ท าการ เกษตรตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหิ น  ต าบลคลองหิ น  อ าเภอ อ่าวลึ ก  จั งหวัดกระบี่  
(นายสาคร เกี่ยวข้อง ป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการผันน้ าในลุ่มน้ าฝั่ งตะวันตก ได้แก่  จังหวัด เพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดกาญจนบุรี  
(นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา - พัทลุง และการผันน้ ามาใช้ประโยชน์ (นายนริศ  
ข านุรักษ์ เป็นผู้เสนอ) และญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบของลุ่มน้ าโขง เลย ล าพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล  
(นายขจิตร ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา ขาวข า เป็นผู้เสนอ) และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง (นายสุทัศน์  เงินหมื่น และนายอิสระ สมชัย  
เป็นผู้เสนอ) และญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มายังอ่างก็บน้ าล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและ 
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การเกษตรกรรม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นผู้เสนอ) และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ 
มีจ านวนมาก และจ าเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาศึกษามีความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
ทั้งระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ ซึ่งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีก ๙๐ วันได้ตามท่ีร้องขอ (ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้การเดินทางไปศึกษาดูงานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้น 
เพ่ือให้การพิจารณาศึกษามีความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายระยะเวลา 
ครั้ งที่  ๒ ) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ ในระยะเวลาต่อมา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบมีจ านวนมาก และ
ต้องรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้การเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาศึกษามีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก  
๙๐ วัน (ขยายครั้งที่ ๓) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ 
   พ้ืนที่ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๔,๐๐๘ ตาราง
กิโลเมตรหรือ ๓๒๑.๒ ล้านไร่ สภาพพ้ืนที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร  
มีความผันแปรตามพื้นที่ระหว่าง ๙๐๐-๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
   ปริมาณน้ าท่าธรรมชาติเฉลี่ยของประเทศไทยมีจ านวน ๓,๔๙๖ ลูกบาศก์เมตรต่อคน
ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ า รวมความจุ ๘๑,๓๗๓ ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ จ าแนกเป็น
แหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ ๗๓,๔๘๐ ล้านลูกบาศก์มตร ขนาดกลาง ๔,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และขนาดเล็ก 
๓,๖๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ าที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ปีละประมาณ ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งปริมาณน้ าส่วนนี้มากกว่าร้อยละ ๙๐ มาจากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์  
เขื่อนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิราลงกรณ 
   ปริมาณน้ าผิวดินตามธรรมชาติ คิดจากปริมาณน้ าบนผิวดินที่เกิดจากฝน หักการซึม
ลงใต้ดิน และการระเหยแล้ว มีปริมาณรวมทั่วประเทศ ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ าที่ไหล
ออกนอกลุ่มน้ าที่เหลือจากการเก็บกักและการใช้ประโยชน์แล้ว จ านวน ๒๒๔,๐๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙ ของน้ าท่าธรรมชาติ โดยลุ่มน้ าที่มีปริมาณน้ าท่าสูง ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง (อีสาน) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และแม่กลอง ตามล าดับ ในขณะที่มีน้ าที่มีปริมาณน้ าท่าน้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าวัง  
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และลุ่มน้ าโตนเลสาป ตามล าดับ ส าหรับลุ่มน้ าที่มีปริมาณน้ าท่ารายปีต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ ามากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก และน้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ าวัง 
   ปริมาณน้ าบาดาลในประเทศไทยมีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล  
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๔๕,๓๘๕ ล้านลูกบาศก์มตร อย่างไรก็ตาม 
ในการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้นั้น มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า/ 
ค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรักษา) ในการสูบน้ า อีกทั้งก่อนท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล จ าเป็นต้องมีการส ารวจเพ่ือให้
สามารถก าหนดจุดในการเจาะบ่อน้ าบาดาลที่มีปริมาณและคุณภาพน้ าบาดาลที่ดี โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นหินแข็ง
และพ้ืนที่น้ าเค็มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส ารวจค่อนข้างสูง 
   การใช้น้ าประเทศไทยมีประมาณ ๑๔๗,๗๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แหล่งเก็บกักน้ า อาคารพัฒนาแหล่งน้ า แหล่งน้ าล าน้ าธรรมชาติ
และน้ าบาดาล เป็นต้น จ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือยังไม่สามารถจัดสรรน้ าให้กับพ้ืนที่
การเกษตรนอกเขตชลประทาน และน้ าอุปโภคบางส่วนอีกประมาณ ๔๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น้ า 
แยกออกเป็น ๔ ด้าน คือ 
   ๑) การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร มีการใช้น้ ามากกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณการใช้น้ า
ทั้งหมด โดยการใช้น้ าภาคการเกษตรนี้แยกเป็นในเขตชลประทานทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น ๓๒.๗๕ ล้านไร่ 
รวมทั้งปีเฉลี่ย ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีทั้งสิ้น ๑๑๗ ล้านไร่ ซึ่งต้องการ
ปริมาณน้ าเพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ้งช่วงอีกประมาณปีละ ๔๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  
(คิดเฉพาะการเพาะปลูกฤดูฝนเท่านั้น ) พ้ืนที่การเกษตรของประเทศไทยมีจ านวน ๑๔๙.๒ ล้านไร่  
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุดคือ ๖๓.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งประเทศ รองลงมา คือ พ้ืนที่ภาคกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรรวม ๒๗๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานรวม ๓๒.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๒ ของพ้ืนที่การเกษตร ที่เหลืออีก ๑๑๗ ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ ๗๘ เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชโดยใช้น้ าฝน
เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ ามาจากความผันแปรของสภาพลม ฟ้า อากาศ อีกทั้งในบางพ้ืนที่
ยังมีสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ านวยต่อการล าเลียงน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย 
   ๒) การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ ยว ปัจจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๕๘)  
มีความต้องการน้ าอุปโภคบริโภค ๔,๗๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๘๐) คาดการณ์ 
ความต้องการน้ า จ านวน ๕,๙๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
   ๓) การใช้น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ปัจจุบัน  (พ .ศ. ๒๕๕๘) ภาคอุตสาหกรรม 
มีความต้องการ ๑,๙๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ความต้องการน้ าในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๘๐) จ านวน 
๓,๔๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่หลักที่มีโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงพ้ืนที่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่อุตสหกรรมหลั กของประเทศ ส าหรับในภาคอ่ืน ๆ 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิตเพ่ือใช้ในท้องถิ่น 
   ๔) การใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ปริมาณความต้องการน้ าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ
ในฤดูแล้ง รวมทั้งประเทศปีละมากกว่า ๒๗,๐๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
   การใช้น้ าส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ าจากน้ าผิวดิน ส าหรับการใช้น้ าบาดาลในประเทศ
ไทย มีทั้งการใช้น้ าในด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยแบ่งน้ าบาดาลออกเป็น ๒ ระดับ 
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คือ ระดับตื้น ที่มีความลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร จะมีการท าบ่อน้ าตื้นเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้ และน้ าบาดาลระดับลึก 
ที่ต้องท าการเจาะบ่อน้ าบาดาล โดยข้อมูลบ่อน้ าตื้นในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๑.๙๒ ล้านบ่อ  
ส่วนบ่อน้ าบาดาลในส่วนภาครัฐและเอกชน ที่สามารถใช้การได้มีจ านวน ๑๙๘,๘๖๔ บ่อ โดยในแต่ละปี 
จะมีปริมาณการใช้น้ าบาดาลในประเทศ ๑๒,๗๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นการใช้น้ าด้านการเกษตร 
มากที่ สุดปีละ ๑๒,๗๔๑ ล้านลูกบาศก์ เมตร เพ่ืออุปโภคบริโภคปีละ ๑ ,๒๒๓ ล้านลูกบาศก์ เมตร  
และในภาคอุตสาหกรรมปีละ ๗๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เมษายน ๒๕๖๐) 
   ๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
       ๓.๑ กลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยาใหญ ่
       ๑) ข้อสังเกต 
    ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker)  
    คณะรัฐมนตรี 
    ปัจจุบันลุ่มน้ าเจ้าพระยาอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนปริมาณน้ า ๔,๐๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปืและจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในอนาคต ๒๐ ปี จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเพ่ิมปริมาณน้ าเติมให้กับลุ่มน้ าเจ้าพระยา ดังนี้ 
    ๑. รัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ าใน
ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง และลุ่มน้ าเจ้าพระยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนให้อ่างเขื่อนภูมิพล 
อย่างน้อย ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปื  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ภาคการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมให้มีปริมาณน้ าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคงด้วยการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
    ระยะแรก ด าเนิ น โครงการเพ่ิ มปริมาณ น้ าต้ นทุ น ให้ เขื่ อนภู มิพล  
ด้วยโครงการผันน้ าแนวสูง น้ ายวม-ภูมิพล ปริมาณน้ า ๑,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยการก่อสร้างเขื่อน
กั้นน้ ายวมก่อนไหลลงสู่น้ าเมย ที่อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตั้งสถานีสูบน้ าข้ามภูเขา ส่งน้ าลงสู่
แม่น้ าปิง เพ่ือเก็บในเขื่อนภูมิพล ซึ่งขณะนี้ได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ระยะที่ สอง ด าเนิ น โครงการเพ่ิ มปริมาณน้ าต้นทุน ให้ เขื่ อนภูมิพล  
ด้วยโครงการผันน้ าแนวส่งน้ าสาละวิน ยวม โดยสูบน้ าจากแม่น้ าสาละวินมาเติมในเขื่อนน้ ายวมที่สร้าง 
ในระยะแรก ปริมาณน้ า ๒,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
    ทั้งนี้  เห็นควรที่รัฐบาลจะเร่งด าเนินโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนให้ 
เขื่อนภูมิพลทั้งสองโครงการโดยเร็ว ด้วยการเพ่ิมปริมาณน้ าเติมให้เขื่อนภูมิพล ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
ท าให้ประชาชนทั้งลุ่มน้ าเจ้าพระยาไม่มีปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตร  
และการอุปโภคบริโภคอีกต่อไป โครงการผันน้ าดังกล่าวจะท าให้โครงการชลประทานลุ่มน้ าปิงตอนล่างในพ้ืนที่
จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตรบางส่วน จังหวัดนครสวรค์ และที่ราบ 
ภาคกลางทั้งหมด พ้ืนที่ชลประทานรวม ๑.๓๕๑ ล้านไร่ ได้แก่ โครงการท่อทองแดง วังบัว วังไทร วังยาง  
หนองขวัญ คลองกระถิน พ้ืนที่ชลประทานในจังหวัดนครสวรรค์ ๓๓๗,๐๑๖ ล้านไร่ และพ้ืนที่ชลประทาน
โครงการเจ้าพระยา ๗.๐๒๗ ล้านไร่ จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรอีกต่อไป 
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    ๒. รัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง ในล าน้ ายม โดย
การก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในล าน้ ายมที่มีลักษณะเป็นประตูน้ าขนาดเล็ก อาศัยความจุของล าน้ าในแต่ละช่วง
ของอาคารบังคับน้ าเป็นที่ชะลอน้ า โดยไม่ให้ท่วมพ้ืนที่พักอาศัยของราษฎรริมน้ า และใช้การเชื่อมโยงข้อมูล 
โทรมาตรในล าน้ ายมมาบริหารจัดการประตูระบายน้ าเหล่านี้ด้วยระบบ AI ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้นมี
จ านวน ๑๒ แห่ง อยู่ในเขตจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย โดยจะมีความจุตั้งแต่ ๒ - ๓๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรวมทั้ง ๑๒ แห่ง ความจุรวมประมาณ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น เห็นควรเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งเก็บกักน้ าตามล าน้ าสาขา ซึ่ งมี โครงการที่มีศักยภาพตามผลการศึกษาของ 
กรมชลประทาน จ านวน ๗๓ แห่ง และแหล่งน้ าตามหนองบึงต่าง ๆ มีความจุเก็บกักรวมมากกว่า ๗๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เช่น อ่างเก็บน้ าน้ าปี้ จังหวัดพะเยา ความจุ ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าแม่สะกึ๋น ๒ 
จังหวัดแพร่ ความจุ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าแม่ตีบ จังหวัดล าปาง ความจุ ๕๙.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน้ าแม่อ้อน ๒ จังหวัดล าปาง ความจุ ๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จะท าให้มีอาคารบังคับน้ า 
ในลุ่มน้ ายม รวมความจุทั้งสิ้นกว่า ๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง
ของแม่น้ ายมได ้
    ๓. บริเวณต้นน้ าของลุ่มน้ าน่าน การบุกรุกท าลายป่า ซึ่งเป็นต้นน้ าล าธาร 
แม้กระทั่งพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนเพ่ือการอนุรักษ์ หรืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น ในอุทยานแห่งชาติดอย
ภูคา จังหวัดน่าน ซึ่งท าให้ปริมาณน้ าที่แต่เดิมเคยถูกดูดซับไว้ในดินลดลง ท าให้ปริมาณน้ าในล าธารต่าง ๆ  
ช่วงฤดูแล้งมีปริมาณลดลงกว่าในอดีต ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าโดยเร่งด่วน 
    ๔. ลุ่มน้ าวัง แม้มีเขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมาบริเวณตอนบนของลุ่มน้ าแล้ว  
แต่ยังขาดการบริหารจัดการและอาคารบังคับน้ าในบริเวณลุ่มน้ าตอนล่าง จึงเห็นควรเร่งรัดด าเนินการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ าในล าน้ าวังตอนล่าง 
    ๕. ถึงแม้ว่าจะมีการเติมน้ าให้กับเขื่อนภูมิพลตามข้อเสนอที่ ๑ แล้วก็ตาม 
แต่ปัจจุบันโดยเฉพาะฤดูแล้ง จะมีการใช้ปริมาณน้ ามากถึง ๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในการผลักดัน
น้ าเค็ม เพ่ือไม่ให้กระทบกับการผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภค บริโภค ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งรัดศึกษาแนวทางการ
ก่อสร้างประตูน้ าหรือฝายพับได้ เพ่ือป้องกันน้ าเค็มไม่ให้เข้ามาในแม่น้ าเจ้าพระยามากเกินไปจนกระทบต่อการ
ผลิตน้ าประปา เพ่ืออุปโภค บริโภค และจะเป็นการลดการใช้น้ าจืดผลักดันน้ าเค็ม ซึ่งปัจจุบันใช้ปริมาณน้ ามาก
ถึง ๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไป 
    หน่วยงานปฏิบัติ (Operator) 
    กรมชลประทาน 
    ๑. กรมชลประทานควรพิจารณาการพัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ 
น้ ายมตอนบน ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่สกึ๋น ๒ ห้วยเป้า ห้วยโป้ง ห้วยแม่เต้นตอนบน ซึ่งเป็นการจัดการน้ า
ชุมชนขนาดเล็กตามแนวทางสะเอียบโมเดล 
    ๒. กรมชลประทานควรพิจารณาการพัฒนาอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าและช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วม เช่น อ่างเก็บน้ าวังชมพู อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ าโพธิ์ประทับช้าง และประตูระบายน้ าบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร 
    ๓. กรมชลประทานควรพิจารณาการพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิง พ้ืนที่ลุ่มต่ า  
เหนือจังหวัดนครสวรรค์และแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือรองรับน้ าหลาก 
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    ๔. ล าน้ าสะแกกรังบริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีคุณภาพน้ าต่ า
เนื่องจากปริมาณน้ าในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้อย จึงเห็นควรให้กรมชลประทานตั้งสถานีสูบน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยา บริเวณหมู่ ๑ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณปากคลองหอมจันทร์ซึ่งจะไป
บรรจบกับแม่น้ าตากแดดเกิดเป็นแม่น้ าสะแกกรัง 
    ๕. กรมชลประทานควรเร่งด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ าเขาชนกัน  
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
    ๖. เนื่องจากสภาพล าน้ ากกในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ าน้อย ให้กรม
ชลประทานพิจารณาน าน้ าจากแม่น้ าโขงมาเติมให้ล าน้ ากก 
    ๗. เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณผักตบชวาจ านวนมหาศาล สะสมในล าน้ าวังยาว
มากกว่า ๕ กิโลเมตร แม้จะมีการใช้งบประมาณ ปีละ ๑๐ ล้านบาท เพ่ือก าจัด แต่ก็ไม่สามารถจัดการได้ เพราะ
ไม่แก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งมีสาเหตุจากการอนุญาตให้มีการเลี้ยงปลากระชังบริเวณเหนือเขื่อนนับร้อยกระชัง อันเป็น
เหตุให้อาหารปลาที่เหลือ และมูลปลา กลายเป็นอาหารของผักตบชวา ท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่ของผักตบชวา 
ปีละ ๑ กิโลเมตรตามล าน้ าวัง จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชังดังกล่าวโดยด่วน  
เพ่ือมิให้เกิดการแพร่พันธุ์ของผักตบชวาในล าน้ าวัง และล าน้ าเจ้าพระยา แม้คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้แจ้ง
ให้กับอธิบดีกรมชลประทานและผู้อ านวยการเขื่อนกิว่ลมให้ทราบแล้ว ก็มิได้ด าเนินการแก้ไขแต่ประการใด 
 

   หลังจากที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการฯ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ สิ่งที่ควรท าโดยด่วน คือ
การบูรณาการน้ าทั้งระบบ สร้างแหล่งเก็บกักน้ า รักษาพ้ืนที่ต้นน้ าเพ่ือชะลอน้ าและรักษาพ้ืนที่สีเขียว  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดการชลประทานที่สมบูรณ์แบบเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอทั้งต่อการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตรกรรม ทั้งนี้ การจัดท าฝาย อ่างเก็บน้ า เป็นสิ่งที่ดี  
และควรด าเนินการโดยเร็วเพ่ือให้มีแหล่งเก็บกักน้ าให้เพียงพอและมีทางระบายน้ า เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
ในอนาคต เพ่ือให้การบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ให้ข้อสังเกต
ถึงการสร้างเขื่อนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ว่าอาจมีการขัดกันระหว่างแต่ละพ้ืนที่และ
ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ลุ่มน้ าแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ 
รัฐควรบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ อาทิ  การแยกน้ าส าหรับทางการเกษตรและส าหรับท าการประมง 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขอให้เปิดกว้างให้กับทุกจังหวัดได้มีโอกาสในการร่วมเสนอ
โครงการและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ า โดยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัด 
การลุ่มน้ ากับการบริหารจัดการน้ า ว่ามีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร หรือมีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ด้วยหรือไม่ รัฐบาลจะมีแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ า 
อย่างเป็นระบบอย่างไร รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า และขอให้กรมชลประทานทบทวนแนวทางการบริหารจัดการน้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากน้ า อย่างเท่าเทียมและมีความเหมาะสม ตลอดจนสมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่ารายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ ยังไม่มีการลงรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ า เช่น ประตูน้ า อย่างละเอียด  
เพราะบางพ้ืนที่ ใช้การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน และควรเพ่ิมรายละเอียดของการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการฯ ในแต่ละจังหวัด ที่มีข้อเสนอของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ิมเติมภาคผนวกของรายงานด้วย 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหา และน าแนวทางไปด าเนินการต่อ นอกจากนี้ควรก าหนดให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ า ป้องกันการเกิดผลกระทบกับคนในพ้ืนที่ 
 

   นายวีระกร ค าประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้ งระบบ  คนที่หนึ่ ง ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ให้ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ว่าคณะกรรมาธิการฯ ให้ความส าคัญการบริหารจัดการน้ าในทุกพ้ืนที่ และค านึงถึง 
การเก็บกักน้ าไว้ให้ประชาชนใช้ในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอในทุกลุ่มน้ า พร้อมทั้งได้มีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกจังหวัด  
 

   นายค าพอง เทพาค า รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการลุ่ มน้ าทั้ งระบบ  คนที่ สี่  ตอบชี้ แจงประเด็นที่ สมาชิกฯ ให้ ข้อสั งเกต 
และข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ประกอบด้วย ประเด็นน้ าท่วม 
น้ าในแหล่งน้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายทุกนโยบาย ต้องรับฟังทุกความเห็น 
จากทุกกลุ่ม ทั้งนี้  การก่อสร้างบางโครงการอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในบางส่วน  
และโครงการต่าง ๆ ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้  อาจมีการคัดค้านจากคนในพ้ืนที่ที่ ได้รับผลกระทบ  
แต่จ าเป็นต้องมีการรับฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข การชดเชย เอาใจใส่ และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบมากท่ีสุด 
 

   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ ตอบชี้แจง ขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ 
ทุกท่าน คณะกรรมาธิการฯ  ท างานอย่างหนักตลอด มีการแบ่งกลุ่มการท างานในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ ามากที่สุด และให้การท างานของคณะกรรมาธิการฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน 
   

   นายชุมลาภ เตชะเสน กรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ าภาคตะวันออก  ตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ  
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่าการบริหารจัดการน้ าที่ส าคัญในลุ่มน้ าภาคตะวันออก คือ การเชื่อมโยง 
แหล่งน้ าหลักของจังหวัดต่าง ๆ เป็นโครงข่ายการบริหารจัดการน้ า ปัจจุบันมีโครงข่ายน้ าเชื่อมโยงตั้งแต่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เป็นโครงข่ายในปัจจุบัน เพ่ือใช้ในกิจการอุปโภค บริโภค การท่องเที่ยว 
การเกษตร และการอุตสาหกรรมส าคัญในเขตจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าที่คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน การเสริมความมั่นคงโครงข่ายน้ า 
ที่มีอยู่ การบริหารจัดการและการดึงศักยภาพของพ้ืนที่ในทุกด้านมาใช้ประโยชน์ 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางคุ์  พิลัยหล้า กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ  กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ยอมรับว่าการบริหารจัดการน้ าในขณะนี้ยังคงมีปัญหา 
อยู่บ้าง แม้ว่าจะจัดสรรงบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งรายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการ
พิจารณาศึกษาอย่างรอบด้าน แต่หากสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมมายังคณะกรรมาธิการฯ ได้ ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทนหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ือให้ข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
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ลุ่มน้ าทั้งระบบ ตลอดจนได้มีการส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ ว่ายังไม่มีความสมบูรณ์  ไม่สามารถน าส่งไปยังคณะรัฐมนตรีได้ จากนั้น ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ขอถอนรายงานฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เพ่ือน ากลับไปจัดท ารายงานให้มีความถูกต้อง 
และสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  และคณะกรรมาธิการฯ ขอขยายระยะเวลาการท างานออกไปอีก 
๔๕ วัน  
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   จากนั้น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
และคณะ ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ (๑) เพื่อขอให้
พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้ เป็นเรื่องด่วน  
   เนื่องจากเกิดอุทกภัยในภาคใต้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับ 
มีน้ าป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง และเทือกเขาบรรทัด ท าให้ เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน  
สะพานที่ส าคัญหลายสะพานขาด เส้นทางรถไฟ คมนาคมทางใต้ใช้งานไม่ได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนักจ านวนหลายครัวเรือน จึงอยากใช้เวทีรัฐสภาแห่งนี้ เป็นเวทีในการหารือเพ่ือหาทางช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนภาคใต้ทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อน และอยากขอให้รัฐบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือพ่ีน้อง  
ชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  และเยียวยา ทั้งในระยะสั้น  
และระยะยาว อาทิ การพักช าระหนี้ให้กับเกษตรกรทั้ง ๗ จังหวัด ลดดอกเบี้ยการกู้เพ่ือการสร้างบ้าน  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
  

   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยได้ขอบคุณ
นายกรัฐมนตรีที่มีความใส่ใจ พร้อมทั้งมีก าหนดจะลงพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๓  
เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจและเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ ได้ให้สังเกต
เพ่ิมเติมว่า การเยียวยาเป็นสิ่งส าคัญที่สุด และต้องคิดให้เป็นระบบเพ่ือวางแผนการจัดการน้ าในระยะยาว  
โดยลักษณะน้ าท่วมของภาคใต้แตกต่างจากภาคอ่ืน เนื่องจากภูมิประเทศท่ีเป็นเทือกเขาเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ า
จะไหลผ่านร่องเขาเข้าสู่เมือง จึงท าให้เกิดน้ าท่วมหนัก ลักษณะกระแสน้ าจะไหลเร็วและแรง ประกอบกับการ
กระจายตัวของเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น การสร้างบ้าน สร้างถนน ขวางทางเดินน้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก  
ในภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนขนย้ายสัมภาระไม่ทัน จึงอยากขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ า  
ใน ๓ ประเด็น คือ ๑. การระบายน้ าจะต้องเร็ว ซึ่งค่อนข้างท าได้ยาก จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน การบูรณาการเรื่องการระบายน้ ายังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ควรมีการฝึกซ้อมและร่วมมือกันระหว่าง
หลายหน่ วยงาน  เพ่ื อ พิ จารณ าทบทวนและมี การฝึ กซ้ อมการจัดการน้ า  ๒ . การ ฟ้ื น ฟู เยี ย วยา 
ต้องแยกกันระหว่างตัวเมืองและชนบท เนื่องจากมีลักษณะพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ตลอดจนประสบปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าดื่ม และปัญหาสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และ ๓. เร่งหาแนวทางการป้องกัน
การบรรเทาอุทกภัย ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไม่เกินปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ กรมทางหลวงควรท าเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางเข้าสนามบิน เพ่ือไม่ให้เกิด
อุทกภัยในเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่สนามบิน รวมทั้งการล าเลียงประชาชนจากสนามบินเพ่ือกลับเข้าสู่ที่พัก
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อาศัย และควรจัดให้มีกองทุนชุมชนเพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ ตลอดจนปรับแนวคิด 
เรื่องการท าแหล่งเก็บกักน้ าในภาคใต้ทั้งหมด ทั้งนี้ สถานการณ์หลายพ้ืนที่ยังคงน่าเป็นห่วง ทั้งในอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช และอ าเภอต่าง ๆ ซึ่งหลายอ าเภอเป็นพ้ืนที่รับน้ าและได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก 
ก าลังขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างบูรณาการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลควรมีแผนเยียวยาในระยะสั้น
อย่างเร่งรัด เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพ่ีน้องประชาชนภาคใต้ และควรวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย
ด้วยการสร้างคูเมือง สร้างอ่างเก็บน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในระยะยาว ตลอดจนวางแนวทางในอนาคตต่อไป
ด้วยการสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และแจ้งเตือนได้รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมตัว
รับมือได้ทัน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุดในขณะนี้ คือ การเยียวยาและต้องคิดให้เป็นระบบเพ่ือวาง
แผนการจัดการน้ าในระยะยาว 
 

   นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกฯ ผู้ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ได้ กล่าวสรุป  
โดยกล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้มีการเสนอเรื่องด่วนนี้ และขอให้ประธานฯ เร่งรัดให้
เจ้าหน้าที่เร่งสรุปประเด็นที่ได้เสนอในวันนี้ ที่เสนอแนะการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
เพ่ือน าเสนอไปยังรัฐบาลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนตามโครงการพระราชด าริ
โดยเร็ว เพ่ือป้องกันการเกิดน้ าท่วมในภาคใต้อย่างยั่งยืน ญัตตินี้ถือเป็นญัตติส าคัญที่มีผลต่อพ่ีน้องประชาชน 
ที่ประสบอุทกภัยจ านวนมากใน ๑๔ จังหวัดในภาคใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะน ารายละเอียดที่สมาชิกฯ 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดไปพิจารณา 
 

   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอญัตติได้กล่าวสรุป
ภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๘๘ โดยให้ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา 
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